

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

Số: 09/CT-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 8 năm 2018

CHỈ THỊ

Về việc tập trung công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2018

Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quyết định mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Tuy nhiên thời tiết vụ Đông thường diễn biến rất phức tạp, khó lường, đầu vụ nguy cơ mưa bão, ngập lụt rất lớn và chính vụ thường rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Để hướng tới mục tiêu sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, đạt chỉ tiêu kế hoạch và kết quả cao, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Căn cứ Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành và đặc điểm về đất đai, khí hậu của địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018 của địa phương mình, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để bố trí các loại cây trồng phù hợp, khép kín diện tích. Phải quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

b) Cấp ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần ban hành văn bản chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2018 và thành lập Ban chỉ đạo sản xuất ở các địa phương; Phân công lãnh đạo UBND huyện và cán bộ chuyên môn các phòng, ban có liên quan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã, phường, thị trấn.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo để nông dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, né tránh thiên tai, nhằm giảm thiểu về thiệt hại. Đồng thời quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

d) Những địa phương chưa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do cơn Bão số 2 năm 2017, thiệt hại do cơn Bão số 3 và áp thấp nhiệt đới từ 13/7/2018-22/7/2018 xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ hỗ trợ nông dân theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh.